

XÂY DỰNG ĐẢNG

Động lực mới cho “tam nông”

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN, ND, NT) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xác định là nghị quyết quan trọng cho “tam nông” phát triển nhanh và bền vững.



Mô hình trồng dưa trong nhà màng của ông Nguyễn Thái, xã Bình Định (Kiến Xương) thu lãi 300 triệu đồng/năm.

Nông dân là chủ thể

Trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, Trung ương đánh giá: Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về NN, ND, NT, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, NN, ND, NT nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết, thu hút đầu tư cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ ở nông thôn gặp nhiều khó khăn. Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, nhiều nơi chưa chú trọng đúng mức đến phát triển sản xuất, tạo sinh kế, xây dựng đời sống văn hóa; ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng...

Để giải quyết những khó khăn và bất cập trên, Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra quan điểm NN, ND, NT là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn.

TIỀN HẢI Bảo đảm an toàn tàu thuyền trong mùa mưa bão

Là huyện ven biển, Tiền Hải hiện có 546 tàu thuyền đánh bắt, khai thác thủy sản. Để bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền trong mùa mưa bão, thời gian qua huyện đã tích cực tuyên truyền ngư dân thực hiện tốt bảo dưỡng tàu thuyền, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát

cảng cá, bố trí khu neo đậu tránh trú bão hợp lý, bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền. Ông Tạ Văn Dương, xã Nam Thịnh cho biết: Trước mùa mưa bão, chúng tôi đã đầu tư 50 triệu đồng để gia cố tàu, sửa chữa máy móc, máy phát điện; trang bị đài, hệ thống thông tin liên lạc nhằm nắm bắt

mọi thông tin thời tiết trên biển. Tàu của chúng tôi luôn thực hiện nghiêm các yêu cầu của ngành quản lý về trang bị các phương tiện cần thiết mỗi khi ra khơi. Còn ông Nguyễn Văn Phong, xã Nam Phú chia sẻ: Tàu của chúng tôi đã trang bị thêm các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cho người và tàu mỗi khi ra khơi như: phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, đèn, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, chống va đập. Trước khi tàu rời bến tôi đều kiểm tra thiết bị máy móc đảm bảo hoạt động tốt. Hoạt động trên biển, tôi nghe thông tin có áp thấp nhiệt đới hoặc bão phải nhanh chóng đưa tàu vào đất liền tìm nơi tránh trú an toàn. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Để bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên biển trong mùa mưa bão, huyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tích cực tuyên truyền đến ngư dân và chủ tàu về điều kiện bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra khơi. Kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống cảnh báo thiên tai, cảnh báo an toàn hàng hải. Tăng cường tuyên truyền đến ngư dân và chủ tàu hiểu rõ tầm quan trọng và nghĩa vụ đối với việc trang bị đầy đủ các thiết bị bảo đảm an toàn tàu thuyền, kiên quyết không cho người và tàu ra khơi nếu chưa có đủ các trang thiết bị an toàn. Khuyến cáo tàu thuyền khi hoạt động trên biển phải thông báo cụ thể ngư trường hoạt động (vị trí, tọa độ) cho cơ quan chuyên môn.

Ngoài ra, huyện Tiền Hải cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ về thông tin liên lạc, văn bản hướng dẫn, giấy tờ hợp lệ cho các



Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền đến ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện khi hoạt động trên biển.

Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường nông sản cả ở trong và ngoài nước; bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Phát huy lợi thế vùng, miền, địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại

Xác định NN, ND, NT là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, cơ chế hỗ trợ phát triển “tam nông”. Các chủ trương, chính sách đã và đang đi vào cuộc sống, tạo nên thay đổi đáng kể về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Hình thức tổ chức sản xuất đã chuyển dịch theo hướng ưu tiên phát triển sản xuất có năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị hàng hóa cao. Đến nay, toàn tỉnh có trên 22.000ha đất nông nghiệp được tập trung, tích tụ để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản cho hiệu quả kinh tế cao. Hình thành và phát triển 22 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến lĩnh vực nông nghiệp, một số địa phương bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong việc sử dụng phân bón, giống, tưới tiêu nước để phát triển sản xuất. Chương trình mỗi xã một

Đồng chí Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà



Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó giải pháp đầu tiên là nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Đây là điểm mới của Nghị quyết, nhấn mạnh vai trò chủ thể của nông dân và là nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đến sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ở Hưng Hà, vai trò của người dân luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện quan tâm, chú trọng phát huy. Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 17/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã chỉ rõ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, tiến tới giàu có, văn minh, trong đó giải pháp đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Hưng Hà phấn đấu đến năm 2025 có 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu, có thêm từ 6 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Định (Kiến Xương)



Bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, định hướng của trung ương, của tỉnh về phát triển NN, ND, NT, xã Bình Định đang nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, trong đó đề ra mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, trên cơ sở phát huy thế mạnh, chúng tôi xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất, xây dựng thương hiệu gạo thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quy hoạch vùng 25ha chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản trên ao bán nổi; phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao... nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng NTM hiệu quả, bền vững.

sản phẩm (OCOP) bước đầu đạt được những kết quả khả quan, phát huy được nguồn sản phẩm lợi thế của địa phương, vai trò cộng đồng được nâng cao. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 64 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, thu nhập của người dân nông thôn tăng cao (năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4 lần so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 1,2% dân số. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn được quan tâm và cải tạo.

Bước sang giai đoạn mới, trước nhu cầu thế giới chuyển sang sản phẩm chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc, hướng đến các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện

môi trường, trách nhiệm xã hội, Thái Bình xác định đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối bền vững các chuỗi giá trị trong, ngoài tỉnh và toàn cầu. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò, vị thế của người tham gia sản xuất, tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị.

Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Xuất phát từ quan điểm này, Thái Bình sẽ tiếp tục tập trung chỉ

đạo thực hiện có hiệu quả để an cơ cấu lại ngành, lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chú trọng xây dựng các vùng chuyên canh bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật tại các vùng sinh thái nông nghiệp của tỉnh: vùng lúa chất lượng cao, vùng rau an toàn, vùng nuôi ngao... Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái ba tầng tại các xã ven sông; kết nối du lịch trải nghiệm gắn với tiêu thụ nông sản địa phương, tạo việc làm, gia tăng giá trị nông sản. Huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng, miền, địa phương theo chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh. Xây dựng cơ sở hạ tầng liên xã, cấp huyện, vùng, bảo đảm tính kết nối theo hệ thống...

NGÂN HUỖN

Hướng dẫn tàu, thuyền tránh trú bão an toàn

Thiên nhiên bất thường, gió bão là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của ngư dân, tàu thuyền khi hoạt động khai thác thủy sản xa bờ, vì vậy những kỹ năng ứng phó khi gặp áp thấp nhiệt đới, gió bão trên biển là rất cần thiết với ngư dân.

- Không cho tàu, thuyền ra khơi**
- Theo dõi thông tin về vị trí tâm bão, hướng đi của bão...**
- Tim cách đưa tàu, thuyền ra khỏi vùng xoáy của bão và tìm nơi trú ẩn gần nhất**
- Chuẩn bị ứng phó, phân công và bố trí thuyền viên vào vị trí cụ thể**
- Không cho tàu, thuyền ra khơi**
- Theo dõi thông tin về vị trí tâm bão, hướng đi của bão...**
- Tim cách đưa tàu, thuyền ra khỏi vùng xoáy của bão và tìm nơi trú ẩn gần nhất**
- Chuẩn bị ứng phó, phân công và bố trí thuyền viên vào vị trí cụ thể**
- Không cho tàu, thuyền ra khơi**
- Theo dõi thông tin về vị trí tâm bão, hướng đi của bão...**
- Tim cách đưa tàu, thuyền ra khỏi vùng xoáy của bão và tìm nơi trú ẩn gần nhất**
- Chuẩn bị ứng phó, phân công và bố trí thuyền viên vào vị trí cụ thể**

Khí có tin bão, áp thấp nhiệt đới gần

- Xác định khoảng cách giữa tâm bão và tàu
- Theo dõi hướng, tốc độ di chuyển của bão
- Giữ liên lạc thường xuyên với các đài trực canh ven bờ, cơ quan phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
- Đưa tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn gần nhất

Khí có bão, áp thấp nhiệt đới xa

- Theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão
- Hạ thấp trọng tâm tàu bằng việc đưa vật nặng, công kênh xuống dưới hầm tàu
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy chính, máy phụ, hệ thống lái, neo
- Sẵn sàng phương tiện chống thủng, chống chìm, cứu sinh
- Chàng bước dây neo theo chiều dọc của tàu để đảm bảo an toàn khi đi lại trong điều kiện sóng gió
- Mặc áo phao cứu sinh
- Đưa tàu, thuyền về nơi tránh trú

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
infographics.vn